

Trường Đại học Đông Á: Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đổi mới phương pháp giảng dạy

11:49 25/09/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, giáo dục không chỉ là nền tảng của sự phát triển cá nhân mà còn là động lực chủ yếu thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. Đại học Công Nghệ Đông Á với hành trình 16 năm đầy ấn tượng, đã và đang khẳng định vị thế tiên phong trong việc đổi mới phương pháp giáo dục và mở rộng hợp tác quốc tế. Trường không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn tạo dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.

Xuyên suốt 16 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Công nghệ Đông Á không ngừng khẳng định vai trò tiên phong đổi mới và phát triển giáo dục. Trường đã xây dựng một nền tảng vững chắc với tầm nhìn xa, mang trên mình sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu của xã hội; nghiên cứu khoa học theo định hướng ứng dụng và chuyển giao tri thức, phục vụ sự phát triển của đất nước.



Trường Đại học Công nghệ Đông Á luôn tiên phong đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục

Nâng cao cơ sở vật chất và hệ thống học tập là một trong những yếu tố quan trọng của sự đổi mới tại Trường Đại học Công nghệ Đông Á. Với mục tiêu mang đến trải nghiệm giáo dục toàn diện, nhà trường không ngừng cải tiến và mở rộng quy mô, đầu tư cơ sở vật chất, tạo ra không gian học tập và sinh hoạt lý tưởng, giúp sinh viên phát huy tối đa tiềm năng của mình. Trường Đại học Công nghệ Đông Á sở hữu các hệ thống phòng học đạt tiêu chuẩn, phòng thí nghiệm đầy đủ thiết bị công nghệ cao, sinh viên được tiếp cận những tiến bộ kỹ thuật và xu hướng nghiên cứu trên thế giới. Bên cạnh đó, thư viện là nơi lý tưởng để sinh viên tìm kiếm và nghiên cứu với nguồn tài liệu phong phú, đồng thời khuyến khích sự sáng tạo và phát triển tư duy độc lập. Ngoài ra, các khu vực giải trí và thể thao đa dạng giúp sinh viên có cơ hội phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần. Môi trường học tập này không chỉ hỗ trợ tốt cho việc giảng dạy của giảng viên, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc nghiên cứu và phát triển kỹ năng.

Trường Đại học Công Nghệ Đông Á đặc biệt chú trọng đến việc tuyển chọn và phát triển đội ngũ giảng viên xuất sắc, những người có trình độ chuyên môn cao, tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn và thành tích nghiên cứu nổi bật. Không chỉ là người truyền cảm hứng, dẫn dắt và hỗ trợ sinh viên trên con đường học tập. Cán bộ giảng viên nhà trường còn không ngừng nghiên cứu, học hỏi để

đem những tiến bộ khoa học, công nghệ mới nhất vào giảng dạy, đảm bảo rằng chất lượng giáo dục được đổi mới theo hướng tích cực và phù hợp với thời đại. Sinh viên được khuyến khích sáng tạo, chủ động nghiên cứu và phát huy tư duy phản biện. Sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức, kinh nghiệm và sự tận tâm, nhiệt huyết của đội ngũ giảng viên chính là nền tảng vững chắc giúp Đại học Công nghệ Đông Á trở thành điểm sáng trong hệ thống giáo dục đại học, tạo ra nền tảng vững chắc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.



Nhà trường luôn đặt mục tiêu cao về chất lượng giảng dạy và nghiên cứu

Nhà trường luôn coi việc phát triển hợp tác quốc tế trong giáo dục là một trong những chiến lược mũi nhọn, nhằm tạo dựng môi trường học thuật đa dạng. Trung tâm phát triển nguồn nhân lực Quốc tế (IHRDC) trực thuộc Trường Đại học Công nghệ Đông Á luôn tích cực tham gia vào các dự án ký kết, thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với nhiều trường đại học, tổ chức giáo dục và doanh nghiệp nước ngoài, mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng trong nghiên cứu, đào tạo và trao đổi học thuật. Sinh viên có cơ hội tham gia vào các chương trình trao đổi quốc tế, thực tập tại nước ngoài và tiếp cận với những nền giáo dục tiên tiến, từ đó trau dồi kiến thức, mở rộng tầm nhìn và phát triển kỹ năng trong môi trường toàn cầu hóa. Không chỉ giới hạn ở sinh viên, giảng viên cũng được khuyến khích tham gia vào các dự án hợp tác nghiên cứu quốc tế, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm,

góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Việc không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế là cam kết mạnh mẽ của nhà trường trong việc chuẩn bị cho sinh viên khả năng hội nhập và thành công trong thị trường lao động toàn cầu.

Có thể khẳng định rằng, với những nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đổi mới phương pháp giảng dạy, Đại học Công Nghệ Đông Á đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào, từng bước khẳng định vai trò tiên phong đổi mới, vươn tầm giáo dục, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền giáo dục quốc gia.

Tạ Thu Hương

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/truong-dai-hoc-dong-a-tien-phong-doi-moi-vuon-tam-giao-duc>